

ไทยไม่รับกฎใหม่ 'BIS' 'ธปท.' เรียกแบงก์หารือ

ผู้จัดการรายวัน - ประเทศไทยยังไม่รับเกณฑ์ใหม่ BIS "กิตติ" เรายังไม่ตัดสินใจ แต่แนวโน้มไม่รับมีสูง เนื่องจากในขณะนี้ฐานะสถาบันการเงิน ไทยไม่มีความพร้อม โดยจะเป็นแนวทางเดียวกับประเทศในแถบภูมิภาค

"ธปท. จะเรียกสถาบันการเงินมาทำความเข้าใจกับกฎเกณฑ์ใหม่ของกลุ่มสมาชิกในกลุ่มธนาคารเพื่อการชำระหนี้ (BIS) มากำความเข้าใจในเร็วๆ นี้" นายกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล รองผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยหลังกลับจากการประชุมในกลุ่มสมาชิกธนาคารเพื่อการชำระหนี้ (BIS)

โดยประเด็นสำคัญในการประชุมมีการหารือถึงเกณฑ์การกำกับสถาบันการเงินใหม่ ใน 3 ประการ ได้แก่ หลักการการประเมินน้ำหนักความเสี่ยงของธนาคารที่จะให้กับรัฐบาลประเทศอื่น การตรวจสอบการคำนวณเงินกองทุนว่ามีความเสี่ยงมากน้อยเพียงไร และการเปิดเผยหลักการคำนวณเงินกองทุนในงบการเงิน

อย่างไรก็ตาม ในประเด็นต่างๆ ประเทศสมาชิกรวมทั้งประเทศไทยยังมีเวลาในการพิจารณาตัดสินใจถึงเดือนมีนาคม 2543 ที่จะยื่นคำตอบ ซึ่งคาดว่าจะปฏิบัติได้ประมาณสิ้นปี 2543

การประชุมครั้งนี้เป็นประเทศสมาชิกของ BIS ต้องการให้ผู้บริหารมีความเข้าใจก่อนที่จะมีการพิจารณา ซึ่งกฎเกณฑ์ของ BIS มีใหม่เพิ่มขึ้น 3 ประการ การเพิ่มน้ำหนักความเสี่ยงจะสามารถเพิ่มสูงได้ถึง 150% ในกรณี ที่ลูกค้ามีความเสี่ยงสูง เพราะฉะนั้นในบางรายการของความเสี่ยงในเงินกองทุนอาจจะเพิ่มจาก 8% เป็น 12% ได้ขึ้นอยู่กับว่าสถาบันการเงินนั้นจะมีสินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูงนี้อยู่ในพอร์ตมากน้อยเพียงใด หากมีมากสถาบันการเงินนั้น ก็จำเป็นจะต้องเพิ่มเงินกองทุนตามสินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูงนี้ตามไปด้วย แต่โดยภาพรวมหากสถาบันการเงินได้มีสินเชื่อที่เสี่ยงสูงน้อย เงินกองทุนโดยรวมของธนาคารก็จะยังคงเป็น 8% ตามมาตรฐานไม่มีการเปลี่ยนแปลง

นายกิตติ กล่าวว่า การประเมินน้ำหนักความเสี่ยงของสถาบันการเงิน

ที่จะให้กู้กับรัฐบาลประเทศใดจะต้องมีการจัดอันดับ
เครดิตความน่าเชื่อถือด้วย แต่ก็ยังไม่มีข้อยูติเพราะ
ยังมีความคิดเห็นที่แตก่างกันว่าประเทศที่อยู่ในกลุ่ม
OECD จะได้เปรียบเพราะธนาคารต่างประเทศให้กู้
กับรัฐบาลในกลุ่มประเทศ OECD จะกำหนดให้นำ
หนักความเสี่ยงต่ำกว่ากับศูนย์เนื่องจากเป็นการปล่อย
กู้กันเองภายในประเทศที่ใช้เงินตราต่างประเทศเป็น
สกุลเดียวกัน

น้ำหนักความเสี่ยงของเงินที่ให้กู้แก่รัฐบาลใด
จะเป็นส่วนหนึ่งในการคิดค่าเงินกองทุนของสถาบัน
การเงินนั้น และเมื่อจะมีการปล่อยกู้ให้เป็นการทั่วไป
ทั่วโลกแล้วจะต้องมีการตั้งเอาเรตติ้งเข้ามาจัดอันดับ
สถาบันการเงินต่างประเทศเหล่านั้น อาจจะทำให้บริษัท
จัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ปัจจุบันมีชื่ออยู่ 3 แห่ง
พิทช์อีปคา มูดีส์ และเอสแอนด์พี แต่ก็ขึ้นอยู่กับที่
ประชุม BIS ที่จะเลือกที่จะมีการใช้เรตติ้งหรือไม่
ด้วย" นายกิตติกล่าว

นายกิตติ กล่าวว่า การให้นำหนัก ความเสี่ยง
นั้น จะแบ่งเป็นลำดับชั้นตาม มาตรฐานทั่วไป เช่น ถ้า
AAA หรือ AA ความเสี่ยงจะเท่ากับศูนย์ A ความ
เสี่ยง 20% BBB ความเสี่ยง 50% BB ความเสี่ยง
100% และ B ความเสี่ยงสูงถึง 150%

สำหรับเรื่องที่ 2 มีการหารือถึงแนวทางที่
ชปท. จะเข้าไปตรวจสอบวิธีการคำนวณเงินกองทุน
ของสถาบันการเงิน ซึ่งปัจจุบัน ของไทยก็มีอยู่แล้ว
และ 3. การเปิดเผยหลักการคำนวณเงินกองทุนใน
งบการเงิน ซึ่งต่างกับเงินกองทุนในส่วนของผู้ถือหุ้น
เพราะเงินกองทุนลำดับชั้นที่ 2 หรือกองทุนชั้นที่ 2
นั้นไม่ได้ได้อยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้นต้องแยกออกมาให้
คนอ่านเข้าใจเพื่อจะได้รู้ถึงฐานะที่แท้จริงของสถาบัน
การเงิน ซึ่งจะเป็นการป้องกันความผิดพลาดภัยให้แก่
เจ้าหน้าที่ สถาบันการเงินและผู้ฝากเงินล่วงหน้าด้วย

"การเปิดเผยข้อมูลเงินกองทุนในงบการเงิน
เกณฑ์ใหม่จะเป็นการอธิบายที่ชัดเจนขึ้น เพื่อให้ได้
มาตรฐานสากล ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากกับแบงก์ที่
ทำธุรกิจกับต่างประเทศ"

นายกิตติกล่าวว่า สำหรับลูกค้าทั่วไป ปัจจุบัน
น้ำหนักความเสี่ยงคิดเป็น 100% ลูกค้าที่เป็นสถาบัน
การเงิน น้ำหนักความเสี่ยง คิดเป็น 20% ลูกค้าที่เป็น
รัฐบาล 0% และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 50%

อย่างไรก็ตาม ในระยะยาวเกณฑ์ใหม่นี้ จะไม่
เป็นการระงับสถาบันการเงินเพราะเป็นเรื่องของความ
มั่นคงของสถาบันการเงินเอง ซึ่งสถาบันการเงินจะ
ได้ปล่อยสินเชื่อดีมีดระวังมากขึ้นด้วย ■